
บันทึกข้อความ 

เรียน    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราว
ประชุม ครั้งที่  7/2567 เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1                 
คณะศึกษาศาสตร์ ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ 
วาระที่ 5.6 การพิจารณาค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษในเล่มหลักสูตร  ตามที่กองบริหาร
วิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ได้แจ้งมติคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง  ข้ันตอนการ
พิจารณาหลักสูตร วิทยาเขตปัตตานี ซึ่ง ได้มีการก าหนดให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาตรวจทานและแก้ไข
ภาษาอังกฤษของค าอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ในหลักสูตรก่อนด าเนินการเสนอ
หลักสูตรเข้าคลินิกวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี โดยจะต้องผ่านการรับรองจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ
ในการตรวจทานค าอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ซึ่งเป็นข้ันตอนใหม่ในการพัฒนา
หลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับการศึกษาน้ัน 

 การพิจารณาใช้เงินค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษในเล่มหลกัสูตร  

ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของบุคลากร
ที่มีสทิธิเบกิค่าตอบแทน 

รายครั้ง 

ค่าตอบแทนผู้ เช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษในเล่มหลักสูตร 

1. บุคลากรของหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ  
2. บุคลากรที่ไม่ได้ท าหน้าทีเ่ป็น
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศ
และด้านภาษาอังกฤษ 

1,000 บาท/คน/เล่ม 

 
ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  ประเภทค่าตอบแทนผู้ เ ช่ียวชาญด้าน

ภาษาอังกฤษในเล่มหลักสูตร โดยด าเนินการขอใช้เงนิและเบกิจ่ายเงินตามระเบยีบการเงนิ ขอให้ด าเนินการ
น าเข้าเพื่อแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะศึกษาศาสตร์ในคราวประชุมอีกคร้ัง 

 
จึงเรียนมา/... 

 

ส่วนงาน  ฝ่ายวิจยั บณัฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ  โทร 1606 
ท ่ี  มอ 202.1.10/67-พิเศษ                        วันท่ี  26  กรกฎาคม  2567 
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2567 



              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อ จะขอบคุณยิ่ง   
 

      
(นางสาวทติยา ศรีสุวรรณ) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มัฮด ีแวดราแม) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ  
                            ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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